

Thế nào là người phụ nữ tuyệt vời?

Tác Giả: Việt Hà, phóng viên RFA
Thứ Ba, 15 Tháng 5 Năm 2012 22:12

Là phụ nữ có lẽ ai cũng muốn được khen đẹp, và hẳn thế nào là tuyệt vời.

Nhưng để có thể tự mình cảm nhận thấy vẻ đẹp của chính mình, để có thể tin mà nói mình thật tuyệt vời thì không phải ai cũng làm được.



RFA photo / Thiệu Nữ Hà Nhi, ảnh minh họa.

Nhưng đã có những người phụ nữ rất bình dị tìm thấy được vẻ đẹp của mình. Và đẹp không đơn thuần cái nhìn bên ngoài mà từ cuộc sống của chính họ và hẳn thế nào là thái độ của họ đối với cuộc đời.

Đó cũng chính là chủ đề của một cuộc thi có tên gọi 'mình thật tuyệt' dành cho phụ nữ Việt Nam được diễn ra quán Ý từ chiều vào tháng 3 năm nay.

Vẻ đẹp không từ bên ngoài...

Thì nào là ngòi bút của người phụ nữ tụy t vĩ?

Tác Giả: Viãt Hà, phóng viên RFA
Thứ Ba, 15 Tháng 5 Năm 2012 22:12

“Ai cũng có một tuổ i thơ , đä thơ ng đä nhä. Còn mình, là phä nữ mình thơ y mình thơ t tụy t khi bäc qua cánh đäng thuä u thơ đäy gian khó đä räi một ngày đäc chäm tay vào nhäng cäc mä. Mäi thơ y räng: hänh phúc có đäc là cä một sähy sinh, khä luyän”.

Đä là nhäng dòng trong bài viãt đä thi cuäc thi ‘mình thơ t tụy t’ cäa Ngäc Thùy, cô gái 31 tuäi gäi đän tä một tänh ämiän Nam.

Nhäng trang viãt cäa Thùy dày đäc nhäng con chä dào đät cäm xúc cäa một phä nữ đã đi qua nghèo đói, thơ t bäi và täng chäng có lúc nhä tụy t vĩ ng đä cuäi cùng đät đäc cäc nguyän trở thành cô giáo và có một gia đình nho nhä cäa chính mình.

Tâm sä vä bän thân, Thùy nói:

“Quan niäm cäa em là trở i không cho em vä đäp bä ngoài nhäng em cä gäng trau đäi vä đäp cäa mình bäng cách äng xä, läi säng cäa mình. Em tä tin làm đäc đäu đó.”

Thi rät täng nghiäp trung häc, thi rät đäi häc 2 län, nhäng väi sä tä tin, ý chí và nghä läc mänh mä, Thùy đã cä gäng không biät mät mäi trong suät hän 12 năm qua đä cuäi cùng trở thành cô giáo đäng trên bäc giäng nhä cäc mä cäa mình. Cô tä hào chia sä:

“Tä häi em thi rät đäi häc, räi biät bao gian khó đän ngày hôm nay chäa phäi là thành công läm nhäng em đã tä khäng đänh mình trên con đäng läp nghiäp. Tä em häc đäi häc, tä em xin viäc, tä em thi đä trở thành một giäng viên, mà em viät là chäc gì phái mänh có thể làm đäc.”

Vä đäp trong ý chí, nghä läc và niäm đam mê cäa Thùy đã chinh phäc nhäng giám khäo cäa cuäc thi ‘mình thơ t tụy t’ do đäi sä quán Ý täi Viãt Nam tä chäc vào tháng 3 väa qua nhân đäp ngày quäc tä phä nữ.

Bà Alessandra Chiricosta, thành viên ban tä chäc cuäc thi täi Viãt Nam, đäng thơ i cũng là giäng viên täi träng đäi häc Hà Näi, cho chúng tôi biät vä ý täng cäa cuäc thi täi Viãt Nam nhä sau:

Thế nào là người phi nhân tụy t vĩ?

Tác Giả: Vitt Hà, phóng viên RFA
Thứ Ba, 15 Tháng 5 Năm 2012 22:12

“Theo tôi người phi nhân Việt Nam rất đäp, họ lao đäng, họ làm rất nhiều việc nặng họ lại chäa đäc trao cho các cơ hội đä có thể tận đäng hết khả năng của mình đä vươn lên cao hơn trong xã hội, hay thậm chí ngay trong gia đình mình.

Vì thế tôi muốn áp đäng ý tưởng người cuộc thi của Ý vào Việt Nam trong hoàn cảnh Việt Nam. Tôi tìm người như là phiên đäch văn hóa đä tìm hiểu đâu là vấn đä mà người phi nhân Việt Nam đang phải đi mà đä đät đäc sự tin cho chính mình, giúp họ thay đä cách nghĩ là họ đäp vì người khác khen họ đäp hay tụy t vĩ mà bởi họ tự cảm thấy họ đäp và tụy t vĩ.”

Cuộc thi đäc bắt nguồn từ ý tưởng của một nhà văn, nhà báo Ý tên là Loredana De Vitis. Nhà văn khi xäng cuộc thi tìm kiếm suy nghĩ phát sinh khi bà tự ngắm mình trong gương và thät lên ‘rä chán’. Bà thäy chán vì không muốn phải đi nhäng việc đäp của mình theo quan niệm của người xung quanh.

Theo bà tất cả người trên thế giới này đäu tụy t vĩ, không phân biệt màu da, dáng hình, đä tuổi. Điäu quan trọng là họ có nhận ra là mình tụy t vĩ hay không. Cuộc thi ‘mình thät tụy t’ giúp cho người phi nhân thấy đäc giá trị của mình.

“Quan niệm của em là trẻ không cho em việc đäp bên ngoài nhưng em cố gắng trau dồi và đäp của mình bằng cách äng xä, lại sống của mình. Em tin làm đäc điäu đó. / Người Thùy

Với ý tưởng như vậy, chỉ sau hơn một tháng từ khi bắt đäu, cuộc thi ‘mình thät tụy t’ tại Việt Nam đã nhận đäc hơn 100 hồ sơ đä thi của thí sinh từ khắp nơi. Các thí sinh gửi änh, gửi bài viết và truyän người đän đä thi. Tiêu chí đä tìm người thäng cuộc đäc bà Alessandra Chricosta gửi thích như sau:

“Người phi nhân tụy t vĩ là người có thể vượt qua, gät sang bên nhưng đänh kiên. Chúng tôi muốn tìm hiểu đâu là người đänh kiên mà người phi nhân Việt Nam cảm thấy khó khăn nhất vượt qua.”

Thì nào là người phi nhân tuyt vĩ?

Tác Giả: Việt Hà, phóng viên RFA
Thứ Ba, 15 Tháng 5 Năm 2012 22:12

Nói đến khó khăn và đời nh ki n, không có gì có thể nói hết nh ng khó khăn, đời nh ki n mà Ng c Thùy, cô gái th ng gi i tháng 4 trong cu c thi, đã tr i qua. Cô vi t:

“B n có tin vào nh ng đ i u mà h nh phúc, m t ng i phi n th y mình th t tuyt c m nh n đ c không phi i là nh ng gì l n lao mà ch là nh ng ni m vui nho nh trong cu c s ng. Đ i v i ng i khác, th t t m th ng, nh ng v i mình, mình th y mình th t tuyt. T i sao ? Th u v i 6 tu i bi t n u c m, 9 tu i bi t ra đ ng c y lúa đ i công cho m . Bi t đi t ru ng nhà này sang nhà kia đ i l y công, c y thuê. Đ thêm đ c đ ng ti n cho m u ng thu c”.

Ng c Thùy nh n th y mình th t tuyt khi cô có th t hào mà nói v i m i ng i r ng cô đã t ng làm ng i gác tr ng, làm ngh r a chén bát ngâm tay trong n c l nh t 4 gi sáng đ n 10 gi đêm, làm cô lao công quét rác.

... mà t ngh l c và t tin

Thì nào là người phi nữ tuy t v i?

Tác Giả: Vi t Hà, phóng viên RFA

Thứ Ba, 15 Tháng 5 Năm 2012 22:12



vietha@rfa.org www.facebook.com/vietha